

ข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน

เอกสารนี้แสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนใน FCPE ซึ่งไม่ใช่เอกสารส่งเสริมการขาย ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณทราบตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยช่วยให้คุณสามารถประกอบของการลงทุนใน FCPE นี้และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ขอแนะนำให้คุณอ่านข้อมูลนี้เพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าจะลงทุนหรือไม่

แผนการถือหุ้นระยะสั้นของพนักงานลอรีอัล (L'Oréal) ปี 2565

รหัส AMF: (C) 990000131329

กองทุนรวมสำหรับบริษัท (FCPE) นี้จัดการโดย Amundi Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Amundi FCPE -

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานตามกฎหมายฝรั่งเศส

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

FCPE ดังกล่าวคือกองทุนรวมสำหรับบริษัทระยะสั้น ซึ่งสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์ในการสมัครซื้อเพื่อเพิ่มทุนที่สงวนไว้สำหรับพนักงานกลุ่มบริษัทลอรีอัล (L'Oréal Group)

ก่อนลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท จะมีการลงทุนโดยรวมที่ได้รับโดยวิธีการที่รอบคอบ ทั้งนี้ การจัดการนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสี่ยงเงินลงทุน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

หลังจากการสมัครซื้อเพื่อเพิ่มทุนโดย FCPE วัตถุประสงค์คือไปคือการติดตามประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและลดลงของหุ้นบริษัทลอรีอัล (L'Oréal) ที่จะมีการลงทุน ดังนั้น FCPE มีแนวโน้มที่จะได้รับความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินลงทุน และความเสียหายในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทเดียวกัน FCPE จะมุ่งรวมเข้าด้วยกันโดยเร็วที่สุด ใน FCPE "LOREAL EMPLOYEE SHARE PLAN" ซึ่งอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของ FCPE ที่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท (เอกสารข้อมูลหลักสำหรับนักลงทุน (DICI) ของการถือหุ้น FCPE แบบไว้ในภาคผนวกของ DICI ฉบับนี้)

ปฏิทินการดำเนินการ

- ✓ ระยะเวลาพิจารณาการสมัครซื้อ: ราคาที่สอดคล้องกับราคาเปิดของหุ้นโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีจำนวนวันที่ทั้งสองนี้ด้วย และการรวมหักส่วนลด 20%
- ✓ วันที่แจ้งราคาการสมัครซื้อคือ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
- ✓ ระยะเวลา การสมัครซื้อคือ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 22 มิถุนายน ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีจำนวนวันที่ทั้งสองนี้ด้วย
- ✓ วันที่การเพิ่มทุนคือ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หากต้องการทราบถึงเงื่อนไขในการสมัครซื้อจำนวนที่กำหนด กรุณาดูรายละเอียดระเบียบ FCPE กำหนดให้นำรายได้และกำไรสุทธิกลับมาลงทุนใหม่ คุณสามารถไปถอนเงินของคุณเป็นรายวัน ธุรกิจสมัครซื้อดำเนินการทุกวันตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในระเบียบ FCPE

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับกองทุนระยะสั้นนี้เหมือนกับค่าธรรมเนียมการถือหุ้น FCPE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม FCPE กรุณาดูระเบียบส่วน "ค่าธรรมเนียม" ในเว็บไซต์ www.amundi-ee.com

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ FCPE ระยะสั้นนี้เหมือนกับข้อมูลของการถือหุ้น FCPE ดังนั้น กรุณาดูเอกสารข้อมูลหลักสำหรับนักลงทุน DICI ของการถือหุ้น FCPE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

FCPE นี้สร้างขึ้นโดยขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศของพนักงานกลุ่มบริษัทลอรีอัล (L'Oréal Group) ซึ่ง FCPE เป็นส่วนหนึ่งและไม่สามารถแยกจากกันได้ สงวนไว้เฉพาะสำหรับพนักงานและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นออกสู่สาธารณะ
FCPE นี้ไม่เปิดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ("บุคคลของสหรัฐอเมริกา") คำจำกัดความนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ: www.amundi.com

Amundi Asset Management จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวตามค่าแรงที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ หากสร้างความเข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกันส่วนที่เกี่ยวข้องของระเบียบ FCPE

FCPE นี้ได้รับการรับรองในประเทศฝรั่งเศสและควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (AMF)

บริษัทจัดการ Amundi Asset Management ได้รับรับรองในประเทศฝรั่งเศสและควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ (AMF) ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ลงทุนที่แสดงในที่นี้มีความถูกต้อง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565